

Chánh Án Jacqueline Nguyễn Gốc Việt Có Thể Được Đề Cử Vào Tối Cao Pháp Viện— Hy vọng trở thành người gốc Việt đầu tiên ngồi trong Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.

Posted By: [Đ. Don](#): February 16, 2016 In: [DẤU ẤN HẢI NGOẠI](#), [XÃ HỘI](#) [No Comments](#)
[Print Email](#)

Ngay sau khi ông Antonin Scalia, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, bất ngờ qua đời tại Texas hôm Thứ Bảy, nhiều tên tuổi được đề cập như là người có thể được Tổng Thống Barack Obama đề cử để có đủ chín người trong cơ quan tư pháp cao nhất nước Mỹ, trong đó có Chánh Án Jacqueline Nguyễn, theo nhật báo *The New York Times*.



Chánh Án Jacqueline Nguyễn. (Hình: talk.onevietnam.org)

The New York Times đưa ra sáu ứng cử viên, ba nữ và ba nam.

Đó là chánh án Tòa Kháng Án Khu Vực 9, bà Jacqueline Nguyễn (51 tuổi); ba chánh án Tòa Kháng Án Washington, DC, bà Patricia Ann Millet (52 tuổi), ông Merrick B. Garland (63 tuổi), và ông Padmanabhan Srinivasan (48 tuổi); cùng Bộ Trưởng Tư Pháp California, bà Kamala Harris (51 tuổi); và thượng nghị sĩ của tiểu bang New Jersey, ông Cory Booker (46 tuổi).

Hồi Tháng Chín, 2011, Tổng Thống Barack Obama đề cử Chánh Án Jacqueline Nguyễn, và đến Tháng Năm, 2012, bà được Thượng Viện chấp thuận vào Tòa Kháng Án Khu Vực 9, với tỷ số 91 thuận, 3 chống, trở

thành phụ nữ gốc Á Châu đầu tiên trong hệ thống tòa kháng án liên bang, theo tin báo The Hill.

Trước đó, vào năm 2009, bà cũng được ông Obama đề cử và được Thượng Viện chấp thuận vào Tòa Sơ Thẩm Liên Bang ở California.

Tòa kháng án liên bang là tòa ở mức ngay dưới Tối Cao Pháp Viện. Khu Vực 9 bao gồm khắp miền Tây nước Mỹ với chín tiểu bang kể cả California, và hai vùng lãnh thổ Guam và Northern Mariana.

Trước khi vào tòa liên bang, bà được Thống Đốc Gray Davis của California bổ nhiệm làm chánh án Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang ở Los Angeles County hồi năm 2002.

Thân phụ của Chánh Án Jacqueline Nguyễn là một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bà tốt nghiệp cử nhân Anh Văn tại đại học Occidental College và tiến sĩ luật tại UCLA.

Theo trang web One Vietnam Talking Points, bà Jacqueline Nguyễn sinh ra tại Đà Lạt, và đến Hoa Kỳ cùng gia đình lúc mới 10 tuổi vào năm 1975.

Ban đầu, gia đình bà ở trong trại Camp Pendleton ở San Diego County khoảng một tháng, trước khi chuyển về sống ở Los Angeles County.

Sau đó, gia đình bà mở một tiệm bán donut ở North Hollywood, bà vị nữ chánh án tương lai là người phụ cha mẹ hàng ngày trong lúc học trung học và sau này là đại học.

Trong lúc hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ "đấu đá" nhau về chuyện tổng thống có nên đề cử người thay thế Thẩm Phán Antonin Scalia hay không, nhiều nhà phân tích cho rằng, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể làm được, nếu ông chọn một người trung dung, tức là không bảo thủ và không cấp tiến.

Nếu được đề cử và chuẩn thuận, Chánh Án Jacqueline Nguyễn sẽ một lần nữa làm nên lịch sử, trở thành người gốc Việt đầu tiên và là người gốc Á Châu đầu tiên ngồi trong Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.